

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)



Các đồng chí: Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao quà cho hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn.

Sáng ngày 15/4, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam làm trưởng đoàn. Các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh tiếp và làm việc với đoàn.

Những năm qua, công tác NCT luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp góp

phần củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của ban đại diện hội NCT các cấp. Toàn tỉnh hiện có trên 326.000 NCT tham gia tổ chức hội, trên 21.900 NCT đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trên 390.400 NCT có thẻ bảo hiểm y tế. 214/260 xã, phường, thị trấn có quỹ "Chăm sóc và phát huy vai trò NCT" với số dự gần 27 tỷ đồng; duy trì hoạt động thường xuyên của 1.700 câu lạc bộ thủ hút đồng nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho hội viên.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện công

tác hội NCT trên địa bàn tỉnh; đề xuất các giải pháp chăm lo tốt hơn cho NCT và phát huy vai trò của NCT trong các hoạt động thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam chúc mừng những kết quả quan trọng của tỉnh Thái Bình trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác hội NCT. Đồng chí mong muốn thời gian tới tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo kiện toàn tổ chức hội NCT tinh gọn, hoạt động hiệu quả; có chủ trương phù hợp để nâng cao tỷ lệ NCT tham gia tổ chức hội; tiếp tục chăm lo đời sống và phát huy vai trò của NCT

trong phát triển kinh tế - xã hội; huy động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng các trung tâm chăm sóc NCT. Các cấp hội NCT trong tỉnh tiếp tục làm tốt công tác vận động, tập hợp hội viên tham gia vào tổ chức hội; chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành liên quan đẩy mạnh thực hiện phong trào "Tuổi cao, gương sáng", nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo; động viên NCT tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Trung ương Hội NCT Việt Nam đối với hoạt động của các

cấp hội NCT trong tỉnh. Thời gian tới, tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác NCT; có giải pháp khắc phục khó khăn, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác chăm sóc NCT; quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để NCT phát huy được vai trò, đóng góp tích cực cho sự phát triển của quê hương.

Nhân dịp này, Trung ương Hội NCT Việt Nam tặng kỷ niệm chương "Vi sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi Việt Nam" cho các cá nhân; trao 100 suất quà cho hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

NGUYỄN TRIỆU

PHẦN ĐẤU HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC...

(Tiếp theo trang 1)

dự toán, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt hơn 520 tỷ đồng, đạt 14% dự toán, bằng 84,4% so với cùng kỳ năm 2023; thu từ thuế và phí sau khi trừ tiền sử dụng đất đạt gần 1.380 tỷ đồng, đạt 28,4% dự toán, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2023. Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung phân tích làm rõ hơn về những khó khăn trong công tác thu ngân sách nhà nước và thu tiền sử dụng đất; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp thu trong quý II và các quý tiếp theo.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tạo nguồn thu từ đất để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 yêu cầu các huyện, thành phố chủ động xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất để triển khai thực hiện ngay khi quy định về bổ sung một số nội dung bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh được ban hành; tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các khu

đất, làm cơ sở để triển khai thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; xây dựng kế hoạch đường hàng cho từng khu đất, thường xuyên đôn đốc các cơ quan, đơn vị chuyên môn, tuyệt đối không được chủ quan nhằm hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất được giao.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, địa phương trong thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước. Đồng chí yêu cầu các thành viên

Ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh, Ban Chỉ đạo tạo nguồn thu từ đất để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và các huyện, thành phố quan tâm, phân công cụ thể cán bộ thực hiện quyết liệt các giải pháp phần đấu hoàn thành vượt mức thu ngân sách cả về thuế, phí và thu tiền sử dụng đất. Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kết quả thu ngân sách năm 2024. Cục Thuế tỉnh tiếp tục bám sát kế hoạch và phát sinh của doanh nghiệp để đôn đốc kịp thời, không để phát sinh nợ thuế; có giải pháp cụ thể đối

với công tác thu nợ thuế; tăng cường cải cách thủ tục hành chính về thuế, chú trọng công tác tuyên truyền, đặc biệt là các cơ chế, chính sách hỗ trợ người nộp thuế; đôn đốc các tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền sử dụng đất nộp tiền theo quy định.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thu ngân sách nhà nước tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất; phối hợp với ngành thuế trong quản lý hộ kinh doanh thực hiện bán đấu, đồng bộ dữ liệu mã số cá nhân; nâng cao chất lượng hội đồng tư vấn thuế...

QUỸ I, TỔNG DƯ NỢ CHO VAY ƯU ĐÃI...

(Tiếp theo trang 1)

tăng 2,77% so với thời điểm 31/12/2023 với 97.377 khách hàng đang vay vốn; tổng doanh số cho vay đạt khoảng 434 tỷ đồng với 10.332 lượt khách hàng được vay vốn; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,11% tổng dư nợ. Trong công tác kiểm tra, giám sát, quý I/2024, các thành viên ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các cấp đã thực hiện kiểm tra 1 lượt huyện, 271 lượt xã, 29 lượt tổ tiết kiệm và vay vốn, đối chiếu 1.497 lượt hộ vay vốn.

Các chương trình tín dụng chính sách đã góp phần thực hiện tốt chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định tình hình chính trị tại địa phương và thúc đẩy xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH tỉnh đánh giá cao việc triển khai các chương trình tín dụng chính

sách trên địa bàn của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh thời gian qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 111/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; Quyết định số 05/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Ngân hàng CSXH đến năm 2030; Công

văn số 1787-CV của Tỉnh ủy; tích cực đôn đốc thu hồi kịp thời các khoản nợ đến hạn; tổ chức giải ngân kịp thời, không để tồn đọng vốn, bảo đảm đúng quy trình, quy định, đối tượng thu hưởng tránh lãng phí nguồn vốn. Thực hiện tốt công tác tập huấn, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến hoạt động tín dụng ưu đãi, các chính sách mới, các chương trình tín dụng chính sách để mọi người dân biết để tiếp cận nguồn vốn.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng

CSXH tỉnh yêu cầu thành viên ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH các cấp chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo đúng kế hoạch đã xây dựng, thực hiện tốt việc lồng ghép công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình hoạt động; tích cực phối hợp với Ngân hàng CSXH trong việc triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi ở cơ sở. Tăng cường công tác quản lý, giám sát của các tổ chức hội làm dịch vụ ủy thác, nhất là giám sát việc bình xét cho vay bảo đảm đúng đối tượng thụ hưởng, phát huy tối hiệu quả kinh tế vốn đầu tư.

GIAO BAN CÔNG TÁC BÁO CHÍ, XUẤT BẢN...

(Tiếp theo trang 1)

năm 2023 cho các tác giả đạt giải; đồng nghiệp, khích lệ hội viên và những người làm báo trong tỉnh tích cực tham gia các cuộc thi do các cấp, các ngành phát động.

Quý II/2024, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tuyên truyền của các cơ quan báo chí là bám sát các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các văn bản định hướng

tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tuyên truyền nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; phân tích công tác chỉ đạo, chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm

kỳ 2025 - 2030 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tiếp tục tập trung tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; chú trọng tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực... Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính

cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với tiếp tục thực hiện Đề án 06. Tăng cường tin, bài phản ánh kết quả, thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuyên truyền Quy hoạch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với Quy hoạch tổng thể quốc gia, các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ, kỷ

nhiệm của đất nước, của tỉnh và các ngành, địa phương...

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan báo chí đã phát biểu ý kiến về hoạt động báo chí trong thời gian qua, đề xuất các giải pháp phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng thời mong muốn Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục là cầu nối cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để phản ánh kịp thời toàn diện tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình.

HOÀNG LANH

Nâng cao vai trò, trách nhiệm, thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

Sáng ngày 15/4, Ban Chỉ đạo chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2023 và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024.

Năm 2023, các dịch bệnh truyền nhiễm lưu hành, bệnh tái nổi, mới nổi được kiểm soát tốt; hệ thống giám sát dịch bệnh được duy trì, phát triển ở

các tuyến. Công tác khám chữa bệnh được thực hiện hiệu quả, chất lượng điều trị, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh được nâng cao. Về công tác bảo đảm ATTP trên địa bàn tỉnh năm 2023 và quý I/2024, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, các ngành thành viên theo chức năng, nhiệm vụ đã tích cực triển khai góp phần phát hiện kịp thời, xử lý vi phạm về ATTP. Cùng với đó, việc

cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP; điều tra, xử lý ngộ độc thực phẩm; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ATTP... cũng được các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện và đạt được nhiều kết quả.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh đã đề ra các phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Các sở, ngành, địa

phương, đơn vị tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm, thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh công tác truyền thông; chú trọng phát triển hệ thống y tế cơ sở và cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; tăng cường đào tạo nhân lực, triển khai nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu; thực hiện hiệu quả hoạt động phòng, chống dịch bệnh... Đối với công tác ATTP, các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý đối với các cơ sở vi

phạm; đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP các cấp, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về ATTP, chủ động kiểm soát, ngăn ngừa mối nguy ô nhiễm vào thực phẩm, đẩy mạnh các hoạt động cấp phép trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định...

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo liên ngành ATTP tỉnh phát động triển khai tháng hành động vì ATTP năm 2024 diễn ra từ ngày 15/4 - 15/5/2024 với chủ đề: "Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới".

HOÀNG LANH

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 15/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ tại huyện Vũ Thư. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Xây dựng và huyện Vũ Thư.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trao quyết định luân chuyển đồng chí Đinh Nho Liêm, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng đến nhận công tác tại UBND huyện Vũ Thư, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, giới thiệu để HĐND huyện Vũ Thư bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn đồng chí Đinh Nho Liêm trên cương vị công tác mới sẽ phát huy tối đa năng lực chuyên môn trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng giúp huyện Vũ Thư khắc phục khó khăn, hạn chế, phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại hơn. Đặc biệt, nỗ lực học hỏi, nghiên cứu, nắm bắt toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, từ đó tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ của huyện hiệu quả. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, đội ngũ cán bộ huyện Vũ Thư nâng cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, ủng hộ, tạo điều kiện, hỗ trợ đồng chí Đinh Nho Liêm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Đinh Nho Liêm hứa trên cương vị công tác mới sẽ nỗ lực vượt khó, tích cực học hỏi, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xây dựng huyện Vũ Thư ngày càng phát triển.

QUYNH LƯU

HƠN 3.300 CÔNG TRÌNH, PHẦN VIỆC...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 15/4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn - Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết tháng thanh niên năm 2024. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tới dự. Về phía Trung ương Đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Tríết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Với chủ đề "Tuổi trẻ Thái Bình xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng", tháng thanh niên năm nay các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã xây dựng được nhiều mô hình hoạt động cụ thể, có những kết quả sắc nét, đồng bộ trên mọi lĩnh vực. Các cấp bộ đoàn đã thực hiện hơn 3.300 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá gần 12 tỷ đồng; có 478 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới; 215 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh; 658 hoạt động tình nguyện tham gia bảo đảm an sinh xã hội. Toàn tỉnh đã trao tặng gần 3.600 suất quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; tặng 2.350 suất quà, học bổng cho các em học sinh; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 3.000 người; xây dựng, sửa chữa 45 công trình "Sân chơi cho em"; kết nạp 11.434 đoàn viên mới.

Với những kết quả đạt được, Tỉnh đoàn Thái Bình được Trung ương Đoàn tặng bằng khen.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả nổi bật của các cấp bộ đoàn trong tháng thanh niên. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới các hoạt động, chương trình, đặc biệt là phong trào thanh niên tình nguyện cần phải được thực hiện xuyên suốt, trải đều trong cả năm. Các hoạt động ngày càng phải đồng đều trên các lĩnh vực; lời cuốn được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, đi vào hiệu quả, thực chất, tạo được sự lan tỏa, sự quan tâm, ủng hộ, hỗ trợ của nhân dân và cộng đồng xã hội. Tiếp tục chú trọng công tác cán bộ đoàn, công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Từ đó tạo môi trường để cán bộ, đoàn viên, thanh niên phấn đấu, trưởng thành.

Tại hội nghị, Tỉnh đoàn tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích trong tháng thanh niên 2024; Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng 15 suất học bổng, tổng trị giá 30 triệu đồng cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

QUYNH LƯU

TÍCH CỰC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN...

(Tiếp theo trang 1)

chi trả qua tài khoản cho 9.218 đối tượng hưởng chính sách an sinh 13,3 tỷ đồng...

Các đại biểu đã thảo luận các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, điểm nghẽn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đề xuất các giải pháp góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh nhấn mạnh tầm quan trọng và sự gắn kết chặt chẽ giữa thực hiện Đề án 06 với nhiệm vụ chuyển đổi số. Đồng chí đề nghị các thành viên Tổ công tác, các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về dịch vụ công trực tuyến. Bám sát kế hoạch, bố trí nguồn nhân lực, kinh phí tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, vượt chỉ tiêu các nhiệm vụ UBND tỉnh giao. Nếu cao tình thần quyết tâm, ý thức trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường công tác phối hợp, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trong thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự lan tỏa sâu rộng để nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện Đề án 06 và chuyển đổi số.

THẨM, TẶNG QUÀ CHIẾN SĨ ĐIỆN BIÊN

(Tiếp theo trang 1)

Các cựu chiến binh trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của tỉnh đồng thời chia sẻ, nhắc lại những kỷ niệm đáng nhớ, gian khổ mà hào hùng trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và các thành viên trong đoàn đã trao quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, của huyện Kiến Xương đến các cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên.

Gần 686.450 lượt người khám bệnh trong quý I/2024

Quý I/2024, các cơ sở y tế trong tỉnh tiếp nhận gần 686.450 lượt người đến khám bệnh, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, nhiều chỉ số khám chữa bệnh thường quy cũng tăng so với cùng kỳ năm 2023. Cụ thể, số lượt điều trị nội trú tăng 1%; ngoại trú tăng 10,5%; số ca cấp cứu tăng 7%; số phẫu thuật tăng 0,3%... Tỷ lệ chuyển tuyến tăng 2,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong quý I, công tác cấp cứu, khám chữa bệnh được duy trì thực hiện hiệu quả ở tất cả các tuyến, cứu sống nhiều ca bệnh nguy kịch, bảo đảm an toàn cho người bệnh.

NHƯ HOÀNG